

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

Số: 355 /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2020

## **BÁO CÁO**

**Tổng kết thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg  
ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  
Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”**

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông  
(Cục Thông tin cơ sở).

Căn cứ Công văn số 2363/BTTTT-TTCS ngày 26/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

#### **1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án**

Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tuyên truyền Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” qua báo, đài tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Trang Thông tin điện tử tổng hợp các sở, ban, ngành, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản liên quan, tuyên truyền quan điểm mục tiêu của việc xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ, mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

#### **2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã ban hành**

Để triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 30/8/2013 về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 30/8/2013 về



triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 16/01/2019 về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”... Đồng thời, ban hành một số cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng xã hội học tập và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức, hưởng ứng, tuyên truyền, biểu dương mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, “Ngày Sách Việt Nam”, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, xây dựng các mô hình học tập phù hợp, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

### **3. Sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể các cấp**

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và kiện toàn thường xuyên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là Phó Trưởng ban Thường trực. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Xây dựng chương trình văn nghệ khai mạc Ngày Sách và giới thiệu sách với hình thức sân khấu hóa; vận động các đơn vị phát hành sách tặng cho các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; triển lãm, trưng bày sách; hoạt động thư pháp, triển lãm tem Việt Nam; tổ chức thi đố vui qua sách, báo và thi vẽ tranh theo sách; tổ chức giao lưu văn nghệ, giao lưu tác giả, tác phẩm; luân chuyển sách cho các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan báo, đài tỉnh tổ chức tuyên truyền, phản ánh các hoạt động truyền thông về giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức phát động phong trào đọc sách trong hệ thống thư viện; phối hợp với Báo Giáo dục và Thời Đại tặng số lượng phát hành đến các đơn vị trong toàn ngành, nhằm tích cực giới thiệu các mô hình hay, nhân tố mới, tiêu biểu của ngành về giáo dục và đào tạo...

Thực hiện luân chuyển sách đến các điểm bưu điện văn hóa xã phục vụ nhu cầu thông tin, tìm hiểu, nâng cao văn hóa đọc cho người dân...

### **4. Công tác thông tin, tuyên truyền**

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về xây dựng xã hội học tập; tuyên

truyền khuyến học, khuyến tài; phản ánh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động khuyến học...

Hàng năm, ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung tuyên truyền trước, trong thời gian diễn ra Ngày Sách về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam; tổ chức tọa đàm, giới thiệu sách... Qua việc thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của sách cũng như của việc đọc sách; hình thành thói quen đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, nâng cao tri thức và hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

Tuyên truyền các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020”, về công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; nâng cao hành vi nếp sống văn minh và hòa nhập xã hội, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc.

Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, gương sáng hiếu học và vượt khó vươn lên trong học tập, các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Đối với các địa phương phối hợp với Hội khuyến học các cấp để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình học tập phù hợp; phản ánh các phong trào thi đua học tập; tuyên truyền các chuyên đề về giáo dục sức khỏe, dân số, giáo dục, pháp luật; tuyên truyền vận động Nhân dân đọc sách, học tập và nghiên cứu góp phần xây dựng xã hội học tập.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

### **1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án**

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập. Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu của việc xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ đến năm 2020; mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, mô hình của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền việc học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

Các cơ sở giáo dục tổ chức tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

Báo Kiên Giang thực hiện chuyên trang “Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang” 02 kỳ/tháng. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tuyên truyền trong các chương trình thời sự, các chuyên đề khoa giáo, ký sự, phóng sự truyền hình thường xuyên đăng tải tài liệu, đưa tin, viết bài tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập. Giai đoạn 2014-2020, Đài tuyên truyền hơn 3.000 tin, bài có nội dung liên quan đến việc xây dựng xã hội học tập. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chuyên đề Tiếp sức đến trường, Tiếp sức người thầy nhằm hỗ trợ những học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vượt khó vươn lên trong học tập và trong công tác.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập cho lực lượng công nhân, lao động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”.

## **2. Ưu điểm, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân**

### **2.1. Ưu điểm:**

Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” được triển khai toàn diện, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Các thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện.

Thông qua công tác tuyên truyền về Xây dựng xã hội học tập đã góp phần thay đổi nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng ý thức học tập suốt đời. Từ đó, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực quan thu hút người dân hưởng ứng và thực hiện tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thực hiện Đề án, góp phần làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, khơi dậy văn hóa đọc trong cộng đồng.

### **2.2. Khó khăn, hạn chế**

Kinh phí thực hiện tuyên truyền còn lồng ghép, kết hợp vào các hoạt động chuyên môn khác nên còn hạn chế nhất định.

Công tác tuyên truyền đôi lúc chưa thường xuyên, chỉ tập trung vào các đợt cao điểm, nội dung tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới.

Công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.



### **2.3. Nguyên nhân**

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, người dân về xây dựng xã hội học tập còn hạn chế.

Điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ cho Đề án còn thiếu nên ảnh hưởng đến việc thực hiện Đề án.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

Cần có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc của các cấp, các ngành và sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Luôn coi trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập vì sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của mọi người.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng điều giữa các cấp, các ngành trong công tác truyền thông về xây dựng xã hội học tập.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc liên kết, phối hợp tham gia tích cực vào các hoạt động truyền thông về xây dựng xã hội học tập và hỗ trợ cho các Trung tâm học tập cộng đồng. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

### **III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN**

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” thực hiện lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài có một phần từ nguồn xã hội hóa do các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng hỗ trợ.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI**

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trực quan, qua mạng viễn thông, internet, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội...

Phát huy vai trò, sức mạnh của Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập trong việc thực hiện các mục tiêu của Đề án; phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng.

Chú trọng tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong khối doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy nhằm thu hút đối tượng công nhân lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ, tay nghề.

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện Đề án. Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án.

Phát triển và nâng cao chất lượng của các tổ chức khuyến học, khuyến tài để làm nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập; phát triển các quỹ học bổng, khuyến học giúp học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; vận động khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục, học tập.

## V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Bổ trí kinh phí hỗ trợ các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền Đề án để đảm bảo phát huy trong thời gian tới.

Nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống thư viện cấp huyện, xã và hệ thống thư viện các trường học góp phần thu hút, đáp ứng nhu cầu của độc giả.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh;
- Sở, ngành: TTTT, VHVT, GDĐT, TC, LĐTBXH, Tinh đoàn, Đài PTTH KG;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. KGVX, P. TH;
- Lưu: VT, ltrám.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Thành*

Lâm Minh Thành